

BẢN TIN GIÁO XỨ CHÓ ĐUI

Số 537* Năm 11/ 2022 * Chúa nhật 17/07/ 2022

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

là thư mục từ

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

Tình hình thế giới xem ra vẫn đang bất ổn. Nhiều khi bất ổn do có cái nhìn khác nhau về một sự kiện, một vấn đề nào đó. Những bất ổn trong gia đình đôi khi do có sự bất đồng ý kiến về một chuyện bình thường nhưng lại gây xung đột lớn. Thí dụ người cha thì muốn cho con đi học trường A, người mẹ lại muốn cho con đi học trường B. Cả hai đều có những lý do để bảo vệ ý muốn của mình. Đôi khi ý kiến đó được bảo vệ mạnh đến nỗi gây xung đột giữa hai người. Và đôi khi những xung đột đó kéo theo những xung đột khác nhỏ hơn về cách ăn mặc chẳng hạn. Nếu cả hai không cố tìm cách đối thoại nhưng chỉ tìm cách áp đặt tư tưởng của mình cho người khác thì tình hình sẽ đi đến bế tắc, sự đổ vỡ khó tránh khỏi.

Tình hình thế giới hiện nay có vẻ cũng như vậy. Bên nước Nga thì quyết đi đến cùng trong chiến dịch quân sự và có vẻ muốn chiếm các tỉnh phía đông Ukraine và vùng Crimée. Trong khi đó bên Ukraine thì cho rằng mình phải bảo vệ đất nước chống quân xâm lược Nga. Kết quả là chiến tranh kéo dài gần 5 tháng và có khả năng kéo dài lâu hơn. Hậu quả là cả thế giới chia làm nhiều phe. Có phe thì ủng hộ nước Nga, có phe thì ủng hộ nước Ukraine, có phe thì cố gắng giữ thái độ trung lập. Thế nhưng dù theo phe nào thì cũng bị ảnh hưởng về kinh tế : chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng, giá năng lượng tăng cao,...

Hình như thảm họa xảy ra đó là vì chúng ta không thể đối thoại với nhau, lập trường hai bên không thể có sự nhượng bộ nhau và người ta chỉ trông vào kết quả chiến thắng trong cuộc chiến tranh. Chiến tranh thì nhà tan cửa nát, người chết. Hậu quả sau chiến tranh là người ta phải tốn rất nhiều tiền để xây dựng lại. Đó là về của cải vật chất còn về tinh thần thì chắc khó hơn. Sự hận thù có thể còn kéo dài nhiều chục năm sau đó. Lịch sử chứng minh điều đó.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

NHƯ LÒNG CHÚA MONG MUỐN

Chúa Giêsu nói: “Mácta! Mácta ơi! Chị bận khoản lo lắng về nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,41-42)

Suy niệm: Triết gia Gabriel Marcel, trong một vở kịch, đã dựng cảnh một người vợ nhất quyết tặng chồng cô nhân ngày sinh nhật một đôi giày mà cô ưa thích, mặc dù trước đó, chồng cô bỗng nhiên bị tai nạn phải cưa đi đôi chân. Chồng cô không cần đôi giày nữa, nhưng cô vẫn tặng vì đó là đôi giày cô ưa thích. Thật giống với tình huống của cô Mác-ta ở đây. Cô lo lắng tât bật để thết đãi Chúa một bữa ăn thật thịnh soạn. Nhưng cô không hiểu rằng Thầy Giê-su đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem để chịu chết. Ngài đang phải chiến đấu nội tâm căng thẳng. Và ngoài kia, nơi đền thờ, biết bao nhiêu mũi dùi thù địch đang chĩa vào Ngài. Điều Ngài tìm kiếm nơi tổ ấm Bê-ta-ni-a này là một chốn yêu thương, một nguồn an ủi cảm thông, một sự lắng nghe, chia sẻ. Cô Mác-ta yêu Chúa. Nhưng cô không hiểu Chúa. Cô yêu Chúa theo kiểu của cô. Cô Ma-ri-a cũng yêu Chúa nhưng cô hiểu Chúa. Nên cô đã chọn điều Chúa mong muốn.

Mời Ban: Bạn có bao giờ tìm hiểu điều Chúa muốn tôi làm cho Ngài bây giờ là gì? Bạn hãy tìm cho ra điều đó và hãy làm theo ý muốn của Ngài và làm theo cách Ngài mong muốn.

Chia sẻ: Làm điều tốt theo ý của tôi có phải là điều tốt thật không? Hay đúng ra, tôi, chúng ta tất cả đều phải làm điều tốt như lòng Chúa mong muốn?

Sống Lời Chúa: Thường xuyên tâm niệm “làm điều tốt như lòng Chúa mong muốn”.

Cầu nguyện: Đọc kinh “*Cúi xin Chúa sáng soi...*”



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ Những người biểu tình phò phá thai đã làm gián đoạn Thánh lễ tại nhà thờ Công Giáo ở Chicago.

Theo bản tin của giáo xứ, những người phản đối việc phá thai đã nhanh chóng bị hộ tống ra khỏi thánh lễ tại Nhà thờ Công Giáo Thánh Giuse ở Chicago.

Một đoạn video về cuộc biểu tình ngày 26 tháng 6 cho thấy những người biểu tình đứng lên khỏi băng ghế trong Thánh lễ và tiến vào lối đi để bắt đầu một cuộc biểu tình. Một trong những người biểu tình sau đó có thể được nghe đọc to tuyên bố của Hồng Y Blase Cupich của Chicago liên quan đến quyết định của Tòa án Tối cao trong Dobbs kiện Tổ chức Y tế Phụ nữ Jackson, đã trả lại quy định phá thai cho các bang.

“Đây là tuyên bố của Đức Tổng Giám Mục Chicago,” người biểu tình hét lên trong Thánh lễ 11 giờ sáng. Người biểu tình chỉ đọc được câu đầu tiên của vị Hồng Y trước khi ai đó hét lên, “Ra khỏi đây! Chúng ta đang ở trong nhà thờ!”

Có thể nghe thấy nhiều tiếng la hét nhắm vào những người biểu tình: “Hãy ra khỏi nơi này!” và “Đây là nhà thờ!”

Những người biểu tình đã cầm những tấm biển bài Công Giáo. Khoảng 20 giây trong đoạn video, một viên chức cảnh sát có thể được nhìn thấy đang tiếp cận những người biểu tình, những người đang hét lên những lời hô hào ủng hộ việc phá thai.

Cảnh sát và những người khác có thể được nhìn thấy hộ tống những người biểu tình khỏi nhà thờ; một số người biểu tình được nhìn thấy la hét và kháng cự.

Trong một bản tin ngày 3 tháng 7, Cha Sở nhà thờ, là Cha Lawrence Lisowski, đã nói về thời điểm khi cuộc biểu tình kết thúc: “Sau một vài phút, chúng tôi đã có thể lấy lại bình tĩnh và tiếp tục cầu nguyện.”

“Chắc chắn những khoảnh khắc như thế này rất đáng lo ngại,” ngài nói thêm. Cha Lawrence nói rằng giáo xứ đã phải thuê nhân viên an ninh cho các thánh lễ cuối tuần, lễ cưới và các sự kiện của giáo xứ trong ba năm qua.

“Đáng buồn thay, đây là dấu hiệu của thời đại chúng ta, và là sự phản ánh của thế giới mong manh mà chúng ta đang sống”.

Illinois là một trong những tiểu bang có luật phá thai cực đoan tại Hoa Kỳ. Vào năm 2019, Illinois đã thông qua luật tuyên bố phá thai là “quyền cơ bản” trong tiểu bang và bãi bỏ tất cả các hạn chế. Và vào tháng 12 năm 2021, một luật đã được thông qua bãi bỏ yêu cầu rằng trẻ vị thành niên trong tiểu bang phải thông báo cho cha mẹ trước khi phá thai.

Một video của một nhóm phò phá thai tại Chicago cũng nhắm vào hoạt động phò sinh quốc tế của Giáo Hội Công Giáo. Nó kêu gọi làm gián đoạn nhiều Thánh lễ hơn, và khuyến khích mọi người phá phách các trung tâm trợ giúp mang thai. Video đó cũng liệt kê danh sách tất cả các nhà thờ trong Tổng giáo phận Chicago và bản đồ các trung tâm trợ giúp mang thai trên toàn quốc.

Mặc dù có thể thấy cảnh sát hộ tống những người biểu tình ra khỏi nhà thờ, nhưng vẫn chưa rõ liệu có ai bị bắt hay bị buộc tội hay không. Phát ngôn nhân của Sở Cảnh sát Chicago cho biết họ không thể tìm thấy “bất kỳ cuộc gọi dịch vụ hoặc báo cáo nào được nộp” tại Nhà thờ Công Giáo Thánh Giuse vào ngày 26 tháng Sáu.

Các nhà thờ Công Giáo và các trung tâm trợ giúp mang thai đã bị tấn công trong một loạt các vụ phá hoại trên toàn quốc. Các báo cáo về các cuộc tấn công đã tăng tốc sau khi dự thảo quyết định của Tòa án Tối cao ngày 2 tháng 5 bị rò rỉ cho thấy các thẩm phán đã sẵn sàng để lật đổ Roe.

*Source: Catholic News Agency**Pro-abortion protesters disrupted Mass at Catholic church in Chicago*



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo. **Thu Hương:** 3.000.000đ. **Cộng Đoàn LCTX:** 2.000.000đ. **Bác Sự:** 2.000.000đ. **Bác Điền:** 3.000.000đ. **Cô Hà:** 500.000đ. **Bé Ngân:** 1.000.000đ. **Cô Chi Mai:** 10.000.000đ.